

# นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

## รายงานคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2559 ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมอยู่ในภาวะทรงตัวต่อเนื่องจากปี 2558 โดยเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า อาทิ อเมริกามีแนวโน้มดีขึ้น สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ทรงตัวต่อเนื่อง สำหรับเศรษฐกิจประเทศไทยอยู่ในภาวะฟื้นตัวอย่างช้าๆ โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการท่องเที่ยว นโยบายสนับสนุนรายได้ผู้มีรายได้น้อยและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ระบบการเงินของประเทศมีความเข้มแข็ง

คาดว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.3% จาก 3.0% ในปี 2559 เพราะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและประเทศเกิดใหม่ รวมทั้งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน แต่ภาวะน้ำท่วมในภาคใต้และปัญหาเรื่องทอร์คูนีย์เหรียญจะมีผลกระทบทางลบ

ผลการดำเนินงานในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 2,133.49 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.24 แต่ด้วยความสามารถในการบริหารกิจการให้มีกำไรเพิ่มขึ้น โดยมีกำไรสุทธิ 205.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 18.54 และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง ฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี และมั่นคง

บริษัทฯมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนได้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและได้ดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องในกิจกรรมดังกล่าวนี้ด้วยการแสดงข้อมูลหลักฐานการปฏิบัติงานต่างๆ พร้อมทั้งระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการโครงการฯ จนบริษัทฯได้รับการรับรองสถานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการปรับปรุงขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

บริษัทฯได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับรางวัล CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2016 (มาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ปีนี้นับเป็นปีแห่งความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงของปวงชนชาวไทยทุกคน ในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชาในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยและทั่วโลก คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จะมุ่งมั่นประพฤติตนเป็นคนดี มีความรัก ความสามัคคี มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม และสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์เพื่อให้ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีความร่มเย็นเป็นสุข พวกเราภูมิใจที่บริษัทฯ ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) มีส่วนร่วมในการพัฒนาความเจริญของประเทศไทยและพวกเขาจะยังคงตั้งใจทำงานเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ให้คงอยู่สืบไป